



ประกาศเทศบาลเมืองห่มสั๊ก

เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

.....

ตามที่เทศบาลเมืองห่มสั๊กได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ นั้น

เทศบาลเมืองห่มสั๊กมีความจำเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในรายการที่ตั้งจ่ายงบประมาณไว้ไม่เพียงพอ เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลเมืองห่มสั๊กเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๖ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น

ดังนั้น เทศบาลเมืองห่มสั๊กจึงประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบท้ายประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายทวิสิน จันทสิงห์)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองห่มสั๊ก

เอกสารแนบท้าย
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก
เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน	รายการโอนลด	รายการโอนเพิ่ม
๑. กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	<p>แผนงานสาธารณสุข</p> <p>งานศูนย์บริการสาธารณสุข</p> <p>งบดำเนินงาน</p> <p>ประเภทค่าเช่าบ้าน</p> <p>จำนวนเงินที่โอนลด ๓๖,๐๐๐ บาท</p>	<p>แผนงานการเกษตร</p> <p>งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ</p> <p>งบดำเนินงาน</p> <p>ประเภทค่าเช่าบ้าน</p> <p>จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๓๖,๐๐๐ บาท</p>
	<p>แผนงานเคหะและชุมชน</p> <p>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</p> <p>งบดำเนินงาน</p> <p>ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p> <p>จำนวนเงินที่โอนลด ๔๐๐,๐๐๐ บาท</p>	<p>แผนงานการพาณิชย์</p> <p>งานตลาดสด</p> <p>งบดำเนินงาน</p> <p>ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่นๆ</p> <p>- โครงการจัดงานมหกรรมอาหาร สะอาดรสชาติอร่อย</p> <p>จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๔๐๐,๐๐๐ บาท</p>
๒. กองช่าง	<p>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</p> <p>งานก่อสร้าง</p> <p>งบบุคลากร</p> <p>ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น</p> <p>จำนวนเงินที่โอนลด ๕๐๐,๐๐๐ บาท</p>	<p>แผนงานเคหะและชุมชน</p> <p>งานสวนสาธารณะ</p> <p>งบดำเนินงาน</p> <p>ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p> <p>จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๕๐๐,๐๐๐ บาท</p>
	<p>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</p> <p>งานก่อสร้าง</p> <p>งบบุคลากร</p> <p>ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น</p> <p>จำนวนเงินที่โอนลด ๑๐๒,๑๐๐ บาท</p>	<p>แผนงานเคหะและชุมชน</p> <p>งานสวนสาธารณะ</p> <p>งบดำเนินงาน</p> <p>ประเภทวัสดุการเกษตร</p> <p>จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๒๕๐,๐๐๐ บาท</p>

หน่วยงาน	รายการโอนลด	รายการโอนเพิ่ม
๒. กองช่าง (ต่อ)	<p>แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ งบบุคลากร ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวนเงินที่โอนลด ๑๔๗,๘๐๐ บาท</p>	
	<p>แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ งบบุคลากร ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวนเงินที่โอนลด ๓๐,๐๐๐ บาท</p>	<p>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่นๆ - ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐ บาท</p>
	<p>แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ งบบุคลากร ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวนเงินที่โอนลด ๑๒๐,๐๐๐ บาท</p>	<p>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๑๒๐,๐๐๐ บาท</p>
๓. กองการศึกษา	<p>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่นๆ - โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ จำนวนเงินที่โอนลด ๕,๒๐๐ บาท</p>	<p>แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๕,๒๐๐ บาท</p>

หน่วยงาน	รายการโอนลด	รายการโอนเพิ่ม
๓. กองการศึกษา (ต่อ)	<p>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</p> <p>งานกีฬาและนันทนาการ</p> <p>งบดำเนินงาน</p> <p>ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ</p> <p>- โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ</p> <p>จำนวนเงินที่โอนลด ๕๐๐ บาท</p>	<p>แผนงานการศึกษา</p> <p>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</p> <p>งบดำเนินงาน</p> <p>ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ</p> <p>- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม</p> <p>จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๕๐๐ บาท</p>
	<p>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</p> <p>งานกีฬาและนันทนาการ</p> <p>งบดำเนินงาน</p> <p>ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ</p> <p>- โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ</p> <p>จำนวนเงินที่โอนลด ๑๗,๕๐๐ บาท</p>	<p>แผนงานการศึกษา</p> <p>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</p> <p>งบดำเนินงาน</p> <p>ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ</p> <p>- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม</p> <p>จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๑๗,๕๐๐ บาท</p>
	<p>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</p> <p>งานกีฬาและนันทนาการ</p> <p>งบดำเนินงาน</p> <p>ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ</p> <p>- โครงการส่งเสริมทักษะทางกีฬา</p> <p>จำนวนเงินที่โอนลด ๑,๐๐๐ บาท</p>	<p>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</p> <p>งานกีฬาและนันทนาการ</p> <p>งบดำเนินงาน</p> <p>ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ</p> <p>- โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ</p> <p>จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๑,๐๐๐ บาท</p>

หน่วยงาน	รายการโอนลด	รายการโอนเพิ่ม
๓. กองการศึกษา (ต่อ)	<p>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ</p> <p>งานกีฬาและนันทนาการ</p> <p>งบดำเนินงาน</p> <p>ประเภทรายจ่ายเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่นๆ</p> <p>- โครงการส่งเสริมทักษะทางกีฬา</p> <p>จำนวนเงินที่โอนลด ๔๙,๐๐๐ บาท</p>	<p>แผนงานการศึกษา</p> <p>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</p> <p>งบดำเนินงาน</p> <p>ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ</p> <p>จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๔๙,๐๐๐ บาท</p>
รวมจำนวนเงินที่โอนทั้งสิ้น ๑,๔๐๙,๒๐๐ บาท		